

AN CHÂU

Vững bước trên đường đổi mới

Người dân An Châu (Đông Hưng) vốn cần cù, thông minh, chiến đấu dũng cảm, chiến thắng mọi kẻ thù, biến vùng sinh lầy lau lác trở thành miền quê trù phú, tươi đẹp, vừa mang đậm bản sắc văn hóa cư dân đồng bằng Bắc Bộ vừa mang nét văn minh, hiện đại khi trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân, dân các thôn An Nạp, Kim Châu của xã An Châu đã kiên cường, dũng cảm bước vào cuộc kháng chiến với tinh thần thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu làm nô lệ. Trong lúc giặc lùng, giặc bắt, giặc vây, cán bộ, đảng viên, nhân dân An Châu không sờn lòng, không nản trí, đoàn kết chặt chẽ muốn người như một quyết tâm ủng hộ kháng chiến, tham gia chiến đấu, giữ vững cơ sở cách mạng. An Châu đã xây dựng được 6 trung đội dân quân và 3 tiểu đội du kích ngày đêm luyện tập; thành lập Hội bảo trợ dân quân, Hội mẹ nuôi du kích vận động nhân dân đóng góp tiền, thóc mua sắm vũ khí. Trên địa bàn xã An Châu có nhiều cơ quan, công xưởng, kho vũ khí của liên khu và các cấp đứng chân nên hàng nghìn lượt dân quân, du kích xã đã tham gia đập ú trên đê Trại Lý và một số đường chính nhằm cản xe cơ giới của địch đồng thời vận chuyển hàng trăm tấn vũ khí sản xuất tại thôn Kim Châu đưa xuống thuyền chuyển ra tiền tuyến. Ngày 11/2/1950, du kích Kim Châu cùng du kích Phú La và bộ đội đánh lui nhiều đợt tấn công quy mô của địch, tiêu diệt hơn 30 tên. Với thắng lợi đó, nhiều đoàn quân sự của các nơi đã về Kim Châu học tập kinh nghiệm tổ chức chiến tranh du kích. Khi hầu hết các làng xã của 3 huyện Tiên - Duyên - Hưng phải chịu lập thể sau trận cầu Trái Quýt của địch nhưng Kim Châu là 1 trong 2 làng của Tiên Hưng vẫn kiên quyết không lập thể còn ở An Nạp địch chỉ lập thể tại bị dân phá. Năm 1952, An Châu trở thành an toàn khu, nhiều cơ quan quan trọng của quân khu, tỉnh, huyện lại trở về đóng quân. Nhân dân An Châu đã tình nguyện nhường cả



nhà cửa cho các cơ quan cách mạng làm việc và sản xuất vũ khí, đồ cá đĩnh Giò để làm cầu tạo thành thể liên hoàn chiến đấu. Ngày 25/8/1953, du kích Kim Châu tấn công vào đồn Đò Tiến truy kích địch làm chúng phải bỏ chạy, trở thành trận mả màn cho chiến lược chiến tranh du kích của Thái Bình. Từ đó đến ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, An Nạp và Kim Châu của An Châu không một tên giặc nào dám đến nữa.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, An Châu nhiều năm là là cờ đầu của huyện trong thực hiện nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến. Từ năm 1965 đến năm 1975, xã đã có gần 510 thanh niên đi bộ đội. Hàng năm, lượng lương thực gửi ra tiền tuyến luôn chiếm từ 30 - 35% tổng sản lượng sản xuất ra, có năm lên tới 50%. Tổng kết 2 cuộc kháng chiến, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã An Châu vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân chương, huy chương các loại; đặc biệt, năm 2018 xã vinh dự được phong tặng

danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Xưa đóng đất An Châu chỉ cấy được 1 vụ lúa, những cánh đồng chua trũng phải bỏ hoang nhưng nhờ đổi mới cách nghĩ, cách làm, cải tạo đồng ruộng, đắp bờ vùng bờ thửa để chủ động tưới, tiêu, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các cánh đồng của An Châu nay đã tăng lên 4 vụ/năm. Không dừng lại ở đó, An Châu còn quy hoạch sản xuất, xây dựng thành công cánh đồng ruộng lớn cấy lúa ngăn ngừa chất lượng cao, cánh đồng sản xuất 4 vụ/năm, mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông chiếm từ 60 - 70% diện tích đất nông nghiệp. Tích cực đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng trên hầu hết các khâu sản xuất. Phát triển chăn nuôi công nghiệp theo hướng gia trại, trang trại. Nông dân An Châu hôm nay sản xuất, chăn nuôi không chỉ lấy số lượng mà lấy giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, chuồng trại làm thước đo hiệu quả. Năm 1995, giá trị sản xuất nông nghiệp của An Châu

mới đạt 20,2 triệu đồng/ha, đến năm 2017 tăng lên 123,5 triệu đồng/ha. Năng suất lúa bình quân hiện đạt 109,5 tạ/ha (gấp hơn 5 lần so với năm 1995); giá trị cây màu vụ đông đạt 8,5 tỷ đồng. Nhiều năm liền, An Châu nằm trong top dẫn đầu huyện không chỉ về năng suất lúa mà còn về diện tích và giá trị cây màu vụ đông.

Diện mạo vùng quê cách mạng An Châu thay đổi toàn diện từ trong làng ra đồng và phát triển mạnh mẽ khi cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới. Chỉ trong 3 tháng, An Châu đã hoàn thành đón đầu đổi mới nông nghiệp, bình quân mỗi hộ chỉ còn 1,9 thửa ruộng. Nhân dân đã hiến trên 13.000m² đất để quy hoạch các công trình phúc lợi, giao thông, tạo điều kiện cho xã khi xây dựng các công trình phúc lợi không phải đến bù giải phóng mặt bằng. Nhân dân còn đóng góp 1,7 tỷ đồng đào đắp giao thông thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông nông thôn với khối

lượng đào đắp 63.000m³. Cùng với nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, ngân sách xã, đóng góp của nhân dân và con em xa quê, chỉ trong thời gian ngắn An Châu đã bê tông hóa 100% đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng theo tiêu chí nông thôn mới, cải tạo nhà văn hóa thôn, xây mới trạm y tế, trường học... Sau 4 năm phấn đấu, năm 2014 An Châu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, là một trong ít xã về đích nông thôn mới sớm nhất huyện.

Phát huy thành quả đạt được, cấp ủy, chính quyền và nhân dân An Châu đoàn kết tiếp tục giữ vững và phát huy các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát huy thế mạnh để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung có bao tiêu sản phẩm, nâng cao năng suất cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng 4 vụ/năm ở thôn Kim Châu 2 và thôn An Nạp, đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính trong năm. Quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du nhập ngành nghề về xã, coi đây là một trong những mục tiêu lớn, giải pháp quan trọng để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng có bản của xã đạt 33,61 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm. Diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 35,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,82% (theo tiêu chí đa chiều).

Phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Châu tiếp tục ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương vững bước trên con đường đổi mới, phát triển bền vững.

NGUYỄN TUẤN ANH
(Chủ tịch UBND xã An Châu)

Ông Phạm Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Châu



Trong thời chiến, MTTQ xã An Châu đã làm tốt việc tập hợp các tầng lớp nhân dân đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm, hàng hải lao động sản xuất góp lương thực cho tiền tuyến lớn miền Nam. Thời bình, MTTQ xã An Châu không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn khu dân cư, phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần yêu nước, động viên và thu hút đồng bào các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Gần đây mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", MTTQ xã đã vận động các tầng lớp nhân dân hiến trên 13.000m² đất làm đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi và hàng vạn ngày công, góp phần đưa An Châu trở thành một trong những xã về đích nông thôn mới sớm nhất huyện. Quý vì người nghèo của xã mỗi năm thu được hàng chục triệu đồng, MTTQ xã trích tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết; chỉ đạo các khu dân cư tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để gắn kết tình làng nghĩa xóm. MTTQ xã còn tích cực tham gia giám sát các công trình xây dựng nông thôn mới như đường giao thông, trường học, trạm y tế thông qua ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng các công trình.

Ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Châu



Trước đây, An Châu là một trong những xã có tốc độ phát triển kinh tế thấp nhất huyện song đến nay diện mạo nông thôn mới của xã đã có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các cựu chiến binh xã An Châu gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Toàn xã hiện có trên 10 trang trại, gia trại do cựu chiến binh làm chủ, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Trong xây dựng nông thôn mới, các cựu chiến binh không chỉ gương mẫu hiến đất mà còn vận động người thân, nhân dân cùng tham gia hiến đất làm đường, xây dựng công trình công cộng. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh xã còn làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ như tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề cho học sinh các nhà trường; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Vào các ngày lễ, tết, đặc biệt là ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 hàng năm, Hội Cựu chiến binh xã cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách...

Ông Nguyễn Bình Hiếm, Bí thư Chi bộ thôn Kim Châu 2, xã An Châu



Hầu hết diện tích đất nông nghiệp của thôn Kim Châu 2 được xã quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng 4 vụ/năm, vì vậy Chi bộ thôn đã chỉ đạo chuyển đổi 100% diện tích sang cây lúa ngắn ngày, chất lượng cao. Mở rộng diện tích trồng cây màu vụ đông chiếm 60 - 70% diện tích đất nông nghiệp của thôn, xây dựng thành công 2 vùng sản xuất 4 vụ/năm, một vùng có diện tích 5ha trở lên, trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao theo nhu cầu thị trường như bắp cải, su hào, bí xanh... Hiện nay, bình quân lương thực đầu người của thôn đã đạt 750 - 800kg/năm. Bên cạnh đó, Chi bộ thôn còn khuyến khích nhân dân phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như may mặc, mộc, cơ khí... tạo việc làm trong lúc nông nhàn, tăng thu nhập cho gia đình. Phát huy truyền thống xã anh hùng, cần bộ, dũng việc, nhân dân thôn Kim Châu 2 sẽ tiếp tục góp sức xây dựng xã An Châu vững bước trên đường đổi mới.

Ông Nguyễn Văn Phách, 70 năm tuổi đảng, thôn Kim Châu 1, xã An Châu



Thời kỳ quân, dân An Châu cùng quân, dân cả nước tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 thắng lợi, dù còn nhỏ song không kém sự sôi nổi, hào hứng của cả dân tộc đánh giặc đã thôi thúc tôi tham gia tổ chức Việt Minh, trở thành đoàn viên của đội tự vệ. Làm tự vệ chỉ với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ xóm làng song tôi thấy rất hạnh phúc, vui sướng, cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ được giao. Sau đó tôi tham gia đội chủ lực, trong Ban Chấp hành thanh niên phụ trách quân sự của xã rồi chỉ huy đội du kích, vận động thanh niên tòng quân, tham gia chống càn, cùng quân chủ lực đánh bắt địch, góp phần cùng quân, dân cả nước đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi bờ cõi nước ta. Tháng 4/1956, xã An Châu được thành lập, tôi làm chính trị viên xã đội rồi giữ chức chủ nhiệm HTXNN xã. Lúc đó còn trẻ, tinh thần hăng say, làm việc không biết mệt mỏi chỉ mong cùng nhân dân lao động sản xuất ra thật nhiều lương thực để thoát đói nghèo và cung cấp cho tiền tuyến đánh thắng giặc Mỹ. Hôm nay, được chứng kiến xã nhà đổi mới, phát triển, hiện đại hóa, được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân với tư hào và phần khởi. Mong rằng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã sẽ tiếp tục đoàn kết cùng nhau xây dựng quê hương An Châu anh hùng ngày càng giàu đẹp.

Anh Nguyễn Văn Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên xã An Châu



Là thế hệ sinh ra trong hòa bình nhưng trên 1.000 đoàn viên của xã An Châu hôm nay luôn thấm nhuần truyền thống yêu nước, cách mạng của thế hệ cha ông, khắc cốt ghi tâm sự hy sinh anh dũng của lớp người đi trước; luôn xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và hoạt động "Uống nước nhớ nguồn". Hướng ứng phong trào "Tuổi trẻ An Châu tham gia xây dựng nông thôn mới", 200 lượt đoàn viên, thanh niên của xã đã đảm nhận nhiều phần việc như làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng sân chơi cho trẻ thiếu nhi... Đoàn viên, thanh niên còn là lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống bão, lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm nhận tuyến đường tự quản vệ sinh môi trường và đảm nhận khơi thông dòng chảy. Công tác tuyên truyền, động viên thanh niên nhập ngũ cũng là hoạt động Đoàn Thanh niên xã thực hiện tốt, vì vậy nhiều năm liền An Châu luôn đạt và vượt chỉ tiêu giao quân. Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, phối hợp tổ chức khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, quyền góp ủng hộ, giúp đỡ thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Đoàn Thanh niên xã tổ chức thường xuyên, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Xã nhà đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thanh niên trong xã rất tự hào, càng thấy có trách nhiệm hơn với quê hương, sẽ tiếp tục tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

TRUNG HIẾU



Công nghiệp về làng tạo nhiều việc làm trong lúc nông nhàn cho lao động địa phương.

Cất cánh từ nông nghiệp

Từ lợi thế sẵn có, xã An Châu xác định phát triển kinh tế nông nghiệp là một trong những mũi nhọn quan trọng tạo đà cho quê hương cất cánh.



Một số hộ chọn phát triển trang trại chăn nuôi để làm giàu.

Trời đã trưa nhưng Ông Nguyễn Văn Nam, thôn An Nạp, xã An Châu vẫn cẩn thận chăm sóc những luống rau ngoài đồng. Ông Nam cho biết: Tôi rất vui khi thấy quê hương đổi mới rõ rệt, đặc biệt là từ khi xã xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển "tam nông". Trước đây, mỗi năm gia đình tôi chỉ cấy 2 vụ lúa trên mấy sào ruộng khoán, thóc làm ra cũng chỉ đủ ăn. Từ ngày xã khuyến khích chuyển đổi

cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng 4 vụ/năm, gia đình tôi mạnh dạn tham gia. Đến nay gia đình đã chuyển từ trồng lúa sang trồng rau, trồng thanh long trên diện tích 1 mẫu. Từ 2 vụ lúa, nay một năm thu 4 - 5 vụ rau và thanh long. Dù vất vả hơn trồng lúa nhưng thu nhập cao gấp 8 lần, mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng, trở thành hộ khá của xã.

Đến thăm trang trại VAC của anh Nguyễn Xuân

Cách, thôn Kim Châu 1, xã An Châu, chúng tôi thấy mừng cho cơ ngơi mà hai vợ chồng anh vất vả xây dựng. Anh Cách cho biết: Xưa đây là vùng đất trũng, cấy lúa không hiệu quả, chẳng ai nhận làm, tôi đứng lên nhận rồi đầu tư làm trang trại VAC. Trên diện tích 3.200m², anh Cách nuôi 100 con lợn thịt, thả trên 1.300 gà, vịt đẻ, tận dụng phân lợn, gà, vịt nuôi 2 ao cá truyền thống. Mỗi năm anh xuất bán 3 lứa

lợn, 1 - 2 lứa cá, một ngày thu khoảng 600 - 700 quả trứng, một năm thu về trên 1 tỷ đồng. Với thu nhập này, gia đình anh có điều kiện mua sắm những đồ dùng đắt tiền, chăm lo cho con cái ăn học đầy đủ. "Không riêng gia đình tôi, nhiều gia đình trong thôn có điều kiện kinh tế mỗi ngày một phát triển cũng nhờ mạnh dạn đầu tư chuyển đổi sản xuất cây trồng cho hiệu quả cao" - anh Cách chia sẻ.

10 năm qua, diện tích đất canh tác của An Châu có xu hướng giảm do chuyển sang xây dựng đường giao thông, công trình công cộng... Tuy vậy, diện tích sản xuất lúa chất lượng cao và rau các loại lại tăng nhờ xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình sản xuất như: mô hình cánh đồng mẫu lớn với diện tích 50,5ha tại thôn An Nạp và Kim Châu 2, có gần 280 hộ tham gia, công thức luân canh lúa xuân - cây màu hè - lúa mùa - cây màu vụ đông; mô hình sản xuất 4 vụ/năm duy trì từ 6,5 - 8ha; quy vùng sản xuất rau màu tập trung theo hướng an toàn có diện tích 20ha. Ông Đào Ngọc Thuận, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Trước đây, đóng đất An Châu sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả thấp, từ khi cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, có

sự hỗ trợ về giống, được chuyển giao khoa học kỹ thuật cấy, trồng, chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh và hỗ trợ trong bao tiêu sản phẩm nên số quay vòng đất đã tăng lên trên 3 lần. Với thế mạnh là các loại cây bị đạo, su hào, bắp cải, súp lơ... không chỉ diện tích mà hiệu quả kinh tế của cây màu vụ đông cũng được nâng cao. Ở An Châu vụ đông dần trở thành vụ sản xuất chính trong năm, là xã có diện tích trồng cây vụ đông dẫn đầu trong huyện. Thu nhập bình quân của cánh đồng mẫu lớn đã đạt 150 - 180 triệu đồng/ha/năm; cánh đồng 4 vụ/năm thu nhập bình quân còn cao hơn, khoảng 250 - 300 triệu đồng/ha/năm, cá biệt có hộ thu trên 400 triệu đồng/ha/năm.

Việc tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng sản xuất 4 vụ/năm thời gian qua ở An Châu không chỉ góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng thành công nông thôn mới mà còn giúp nông dân biết đầu tư sản xuất lớn, sản xuất hàng hóa theo nhu cầu của thị trường, thu lợi nhuận cao. Và quan trọng là giúp nông nghiệp An Châu cất cánh, chiếm tỷ trọng 39,2% trong cơ cấu kinh tế của xã; công nghiệp, xây dựng có bản chiếm 29%, thương mại, dịch vụ 31,8%.

THU HIỀN